

สรุปสาระสำคัญของมาตรการ/กฎระเบียบ	
ชื่อเรื่อง	ฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานโดยรัฐบาลเวียดนาม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าการลงทุน (Ministry of Industry and Trade: MOIT)
ประเทศเจ้าของเรื่อง	เวียดนาม
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน (หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์ บัลลัสต์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้าขนาดใหญ่สำหรับใช้ในครัวเรือน หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และพัดลมไฟฟ้า) เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่มีได้ใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และเครื่องจักรที่ใช้ภายในอุตสาหกรรม (หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส และมอเตอร์ไฟฟ้า)
ระยะเวลาของการบังคับใช้	1 มกราคม 2556
สาระสำคัญ	กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าการลงทุน (Ministry of Industry and Trade: MOIT) ได้ประกาศกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นต่ำของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (Minimum Efficiency Performance Standards: MEPS) ผ่านการติดฉลากรับรอง “Viet Energy Star” สำหรับติดผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพ สูงและฉลากแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพพลังงาน (Vietnam Comparative Energy Label) สำหรับติดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทสินค้าที่ได้รับการรณรงค์ติดฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานได้แก่ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน (หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์ บัลลัสต์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้าขนาดใหญ่สำหรับใช้ในครัวเรือน หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และพัดลมไฟฟ้า) เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่มีได้ใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และเครื่องจักรที่ใช้ภายในอุตสาหกรรม (หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส และมอเตอร์ไฟฟ้า) การพัฒนาฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานของรัฐบาลเวียดนาม บ่งชี้ให้เห็นว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง การบังคับใช้ฉลากดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคใช้เป็นข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศเวียดนามหลายราย ได้ริเริ่มเตรียมความพร้อมในการขอรับรองการติดฉลากฯแล้ว

สรุปสาระสำคัญมาตรการ/กฎระเบียบ

Viet Energy Star



Vietnam Comparative Energy Label



<p>ประเทศที่ได้รับผลกระทบ</p>	<p>ทุกประเทศ</p>
<p>ผลกระทบ</p>	<p>ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง จากการบังคับใช้ฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยที่ผลิตสินค้าประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วในการเปิดตลาดไปเวียดนามโดยในด้านของผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตได้ตามข้อกำหนด กฎระเบียบของเวียดนามอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามในด้านการค้าการลงทุนในเวียดนามในปัจจุบันยังคงค่อนข้างส่งผลต่อผู้ประกอบการไทยในด้านต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กำลังซื้อของประชากรเวียดนามยังอยู่ในระดับต่ำยกเว้นในเมืองใหญ่ๆ เช่น โฮจิมินห์ นอกจากนี้ อัตราภาษีนำเข้าโดยทั่วไปยังอยู่ระดับสูง จึงส่งผลให้สินค้าไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าที่ผลิตในประเทศเวียดนามเองได้</li> <li>2. ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าไทยและการปลอมแปลงสินค้านั้นมีอยู่จำนวนมาก ทำให้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์สามารถจำหน่ายได้ในราคาต่ำกว่าสินค้าไทยมาก และยังทำให้สินค้าต้องเสียชื่อเสียงจากสินค้าปลอมแปลงของเวียดนามที่ติดป้าย Made in Thailand</li> </ol>
<p>การปฏิบัติให้สอดคล้อง</p>	<p>ผู้ประกอบการไทยที่สนใจขอร้องการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานบนสินค้า ต้องทำการลงทะเบียนและได้รับการตรวจสอบโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าการลงทุน ประเทศเวียดนาม โดยสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนทั้งหมดได้ที่ <a href="http://www.moit.gov.vn/en/">http://www.moit.gov.vn/en/</a></p>